

การขอผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุน

คุณสมบัติ : เป็นผู้ครบกำหนดชำระหนี้ และไม่เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน
(หากเคยผิดนัดชำระหนี้มาก่อน จะต้องชำระหนี้ให้เป็นปกติก่อนยื่นขอผ่อนผัน
และรักษาสถานะการชำระหนี้ที่เป็นปกติไว้จนกระทั่งได้รับการพิจารณาให้ได้รับ
สิทธิในการผ่อนผัน)

วิธีการ : ยื่นคำขอผ่อนผันและเอกสารหลักฐานไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนครบกำหนดชำระหนี้

สถานที่ติดต่อ : ติดต่อขอผ่อนผันได้ด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้ที่
ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ผู้กู้ยืมสามารถยื่นขอผ่อนผันได้ ดังนี้

เหตุที่ยื่นขอผ่อนผัน	เอกสารที่ต้องนำส่ง	สิทธิ/เงื่อนไขที่ได้รับ
4. มีรายได้ถดถอย หลักเกณฑ์ : ต้องเป็นผู้ ได้รับเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 (1) แห่ง ประมวลรัษฎากร หัก ภาษี ณ ที่จ่าย หักเงินเข้า กองทุนที่ผู้กู้ยืมเงินต้อง ถูกหักตามกฎหมายว่า ด้วยกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ กฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครอง แรงงาน และกฎหมายว่า ด้วยการประกันสังคม และเมื่อหักจำนวน เงินงวดที่ครบกำหนด ชำระคืนกองทุนในปีนั้น มาแล้วเป็นรายเดือน (เงินงวดครบกำหนด/12) แล้วมีเงินเหลือไม่เกิน 2,500 บาท	1) แบบคำขอการผ่อนผันการชำระเงินคืน กองทุน (กยศ./กรอ. 202/62) 2) หลักฐานแสดงรายได้หลังการเป็นผู้มี รายได้ถดถอย เช่น สลิปเงินเดือนหรือ หนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงานที่ ทำงาน เป็นต้น โดยหลักฐานแสดงรายได้ หลังการเป็นผู้มีรายได้ถดถอยต้องมีอายุ ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นเอกสาร หลักฐาน หรือหนังสือรับรองความเป็นผู้มี รายได้ถดถอยของผู้กู้ยืมเงิน ซึ่งรับรอง โดยหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของ รัฐตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัว เจ้าหน้าที่ของรัฐ (กยศ./กรอ. 203/62) 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ำประกันทุกรายซึ่ง รับรองสำเนาถูกต้อง หากผู้ค้ำประกัน เสียชีวิต ให้ใช้สำเนาใบมรณบัตรแทน โดยผู้กู้ยืมเงินลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง	1) เมื่อผู้กู้ยืมเงินได้รับการอนุมัติให้ได้รับสิทธิใน การผ่อนผันแล้ว ผู้กู้ยืมเงินจะต้องทำบันทึก ข้อตกลงต่อท้ายสัญญากู้ยืมเงินกับกองทุนต่อไป 2) บันทึกข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญากู้ยืมเงิน จะต้องมีการมีลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน ทุกรายให้ความยินยอมให้ผ่อนผัน 3) ผู้กู้ยืมเงินยอมรับเงื่อนไขใหม่ที่ได้รับการผ่อน ผันให้ขยายระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่กองทุน กำหนด ดังนี้ - มูลหนี้รวมคงเหลือไม่เกิน 1 แสนบาท ขยาย เวลาชำระหนี้ไม่เกิน 1.5 เท่า ของระยะเวลาที่ เหลืออยู่ตามสัญญากู้ยืมเงินเดิม ในการชำระ เงินงวดสุดท้ายผู้กู้ยืมเงินต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี - มูลหนี้รวมคงเหลือเกิน 1 แสนบาท แต่ไม่เกิน 2 แสนบาท ขยายเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 2 เท่า ของระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามสัญญากู้ยืมเงินเดิม ในการชำระเงินงวดสุดท้ายผู้กู้ยืมเงินต้องมีอายุ ไม่เกิน 60 ปี - มูลหนี้รวมคงเหลือเกิน 2 แสนบาท ขยายเวลา ชำระหนี้ไม่เกิน 2.5 เท่า ของระยะเวลาที่ เหลืออยู่ตามสัญญากู้ยืมเงินเดิม ในการชำระ เงินงวดสุดท้ายผู้กู้ยืมเงินต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี 4) ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระหนี้เป็นรายเดือน โดย กองทุนจะนำยอดหนี้ที่คงเหลือ ได้แก่ เงินต้น

		<p>และดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้ผ่อนผันมาคำนวณใหม่เฉลี่ยให้ชำระในแต่ละเดือนเท่าๆ กัน และให้ผู้กู้ยืมเงินชำระตามจำนวนที่กำหนดภายในระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน</p> <p>5) หากผู้กู้ยืมเงินผิดนัดชำระหนี้ตามบันทึกข้อตกลงในเดือนใดเดือนหนึ่ง ให้การขยายระยะเวลานั้นเป็นอันสิ้นสุด ผู้กู้ยืมเงินต้องชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาตามสัญญาผู้กู้ยืมเงินเดิม และต้องเสียเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระหนี้ในอัตราที่กองทุนกำหนด และไม่มีสิทธิยื่นคำขอผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุนต่อกองทุนกรณีมีรายได้ถดถอยหรือมีความจำเป็นต้องดูแลบุคคลในครอบครัวซึ่งชราภาพ ป่วย หรือพิการได้อีก</p>
--	--	--